



ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และ
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) ใหม่ไว้ดังนี้

๑. ให้รับขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๒. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้แจ้งความ
ประสงค์และยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยตนเอง
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามรับทราบเอกสารแนบคำร้องการขึ้นทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

๓. เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสิ้นสิทธิใน
การเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาจะได้สิทธิรักษาพยาบาล
กับหน่วยบริการแห่งใหม่ต่อเมื่อไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการใหม่

๔. นักศึกษาระดับปริญญาโท ถ้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้มีสิทธิขึ้นทะเบียน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ โดยให้คณะรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาพร้อมแจ้งระยะเวลาที่ศึกษา กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่เกิน ๓ ปี เมื่อครบกำหนดแล้วให้ตัดชื่อออกจากผู้มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่

๕. ให้หน่วยประสานสิทธิการรักษาพยาบาล งานประกันสุขภาพ รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัดรายชื่อออกจากผู้ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤษ ต่ออุดม)

ผู้อำนวยการ